

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ

ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

แผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร

2	8	3	9
---	---	---	---

(ทำวิทยานิพนธ์)

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร

2	8	4	0
---	---	---	---

(ทำวิทยานิพนธ์/ เรียงรายวิชา)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์)

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสำเร็จปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และโบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาที่สอดคล้องกับวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา โดยสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

(3) มีประสบการณ์ในการวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

(4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(5) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์และเรียงรายวิชา)

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสำเร็จปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม และโบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ (นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การสอนหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยนับถึงวันรับสมัคร และมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดมาแสดงพร้อมใบสมัคร

(3) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

เอกสารประกอบใบสมัคร

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้ว ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้

(1) ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป

กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าเกณฑ์ในข้อ 1 รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตาม ข้อ (1) ก่อนสำเร็จการศึกษา

(ข) ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 38 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 425 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3.5 ต้องเรียนรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา (ตามประกาศเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ปี พ.ศ. 2557)

(ค) ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 38 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 45 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 425 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 450 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 4.0 ต้องเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอย่างน้อย 1 รายวิชา (ตามประกาศเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ปี พ.ศ. 2557)

ในกรณีที่คะแนน CU-TEP น้อยกว่า 30 หรือ TOEFL น้อยกว่า 400 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.0 ไม่รับเข้าศึกษา

(2) จัดหมายแนะนำตัวประกอบการสอบสัมภาษณ์ (Statement of Purpose: SOP) ในรูปแบบที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้ จำนวน 1 ฉบับ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.edu.chula.ac.th/arted> เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” หรือ <https://www.edu.chula.ac.th/node/1060>

(3) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำ ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าว ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

หมายเหตุ:

(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร 2839 หมายถึงหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ทั้งนี้หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต

(2) ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รอบที่ 1)		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการทดสอบ	สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.	คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถงอาคารประชุมสุข อาชาอรัง)
สอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.	ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์
(ส่งคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาศิลปศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันประกาศผลการสอบคัดเลือกของหลักสูตร (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา)		

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 12 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน	วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563	ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563	ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563	ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่	วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563	ที่ คณะครุศาสตร์ เวลา 08.00-16.00 น.

